

Giúp người học trưởng thành ở Alberta đạt được thành công

Ngày 21 Tháng Năm, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Người dân Alberta không có bằng tốt nghiệp trung học có thể sớm đăng ký chứng chỉ giáo dục mới dành cho người trưởng thành.

Với tư cách là người đi đầu đáng tin cậy trong giáo dục, chính phủ Alberta đã được chọn để lãnh đạo việc phát triển chứng chỉ thay thế cho chứng chỉ Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát (GED) nhằm giúp đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng và trình độ học vấn. Thông qua Chứng Chỉ Giáo Dục Người Trưởng Thành Canada (CAEC) mới, các học viên trưởng thành trên toàn tỉnh bang không có bằng tốt nghiệp tương đương trung học sẽ có thể theo đuổi một chứng chỉ giáo dục cấp tại Alberta. Chứng chỉ này sẽ mở ra nhiều cánh cửa tới nhiều cơ hội nghề nghiệp và giáo dục hơn.

“Alberta là người đi đầu đáng tin cậy về chất lượng giáo dục xuất sắc, được các nhà lãnh đạo giáo dục trên khắp Canada lựa chọn để lãnh đạo việc phát triển và quản lý CAEC. Tôi tự hào về những gì chúng ta đã tạo ra và chúng ta có thể tiếp tục mang lại sự xuất sắc và lựa chọn trong giáo dục, đồng thời trao quyền cho các học viên trưởng thành trên toàn tỉnh bang.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục

“Chứng Chỉ Giáo Dục Người Trưởng Thành Canada sẽ cho phép người học trưởng thành đạt được một cột mốc học tập mở ra cánh cửa tới những cơ hội mới. Điều này cũng sẽ cung cấp cho các tổ chức sau trung học một chứng chỉ được công nhận mà họ có thể dựa vào, cho phép người học dễ dàng đăng ký vào giáo dục bậc cao và bảo đảm rằng tất cả người dân Alberta đều có thể tiếp cận việc học.”

Rajan Sawhney, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nâng Cao

Việc thay thế GED bằng CAEC sẽ củng cố hệ thống giáo dục và lực lượng lao động của Alberta bằng cách bảo đảm tài liệu phản ánh chính xác các nhu cầu của người lớn cũng như các nền văn hóa và quan điểm đa dạng ở Canada, bao gồm tài liệu phù hợp với các cộng đồng Bản Địa, Pháp ngữ và đa văn hóa. Những thay đổi này sẽ khiến các thí sinh, nhà tuyển dụng, các tổ chức sau trung học và những người khác tự tin rằng CAEC là một chỉ số đáng tin cậy về thành tích trình độ học vấn của người trưởng thành ở Canada.

“Chúng Chỉ Giáo Dục Người Trưởng Thành Canada tạo ra khả năng tiếp cận cao hơn cho nhiều học viên trưởng thành với chương trình đa dạng trong các trường cao đẳng cộng đồng, thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển của Alberta tiến lên phía trước.”

Maroro Zinyemba, trưởng khoa, Khoa Kỹ Năng và Học Tập Cơ Bản, Cao Đẳng NorQuest

CAEC đã được phát triển với sự cộng tác của tám tỉnh bang và vùng lãnh thổ, những người đã chọn chính phủ Alberta để lãnh đạo dựa trên chuyên môn của Alberta trong việc phát triển và quản lý các đánh giá, chẳng hạn như Bài Kiểm Tra Thành Tích Tỉnh Bang và Bài Thi Tốt Nghiệp. Alberta sẽ là nơi đặt Dịch Vụ Kiểm Tra CAEC quốc gia và sẽ giám sát việc quản lý cùng việc cung cấp các bài kiểm tra. Người dân Alberta có thể đăng ký CAEC bắt đầu từ ngày 22 tháng Năm năm 2024.

Điểm nhanh các sự kiện

- Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Đảo Hoàng tử Edward, và Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc đã giúp phát triển CAEC.
- CAEC bao gồm năm bài kiểm tra môn học: đọc, viết, toán, khoa học, và xã hội học.
- Các bài kiểm tra sẽ được dựa trên máy tính, với lựa chọn làm bài trên giấy và các phương tiện hỗ trợ khác để hỗ trợ các nhu cầu học tập đa dạng.
- Tất cả các bài kiểm tra sẽ có bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Những người Alberta chưa hoàn thành các bài kiểm tra GED của mình có thể nộp đơn xin tính kết quả vào bài kiểm tra CAEC trong cùng môn học trong tối đa ba năm, cho đến tháng Năm năm 2027.
- GED sẽ tiếp tục được công nhận là bằng cấp hợp lệ.

Thông tin liên quan

- [Chúng Chỉ Giáo Dục Người Trưởng Thành Canada](#)
- [Tùy chọn bằng cấp tương đương](#)
- [Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Kevin Lee](#)

587-785-4366

Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục